

TỬ VI ĐINH MÃO 2019 NỮ MẠNG

THÁNG 7 TIỀN TÀI PHÚC LỘC

★ Tổng quan tuổi Đinh Mão nữ mạng

Nói chung cuộc đời của tuổi Đinh Mão nữ mạng, bản tính hiền từ người thì xinh đẹp, cho nên bao người quý mến thương yêu. Quý cô thông minh khôn ngoan cho nên rất thông minh ngoài xã hội, có một địa vị cao sang được phúc báu hưởng Thiên lộc cho nên lúc nào cũng dư nhiều tiền bạc, cầu sẽ được, xin sẽ ứng mọi việc đều toại nguyện. Trên đường tình duyên cần phải nhẫn nhịn để thuận vợ thuận chồng và sống với nhau cho đến trọn đời. Sơ niên gian truân, trung niên thành đạt tiền bạc hậu vận được phú quý giàu sang cập trường thọ chi mạng.

Hợp với tuổi Nhâm, Hợi, Mùi-Khắc với tuổi Tân, Ty, Dậu.

Hợp với màu đỏ, vàng - Khắc với màu trắng, đen

Xem tử vi tuổi Đinh Mão nữ mạng năm 2019

ĐINH MÃO

33 Tuổi

(Sinh từ 29/01/1987 đến 16/02/1988)

Hỏa mạng - Âm nữ

Lư Trung Hòa - Lửa Trong Lò

Sao hạn 2019: La hâu: Chủ hoạn nạn và bệnh tật: Xấu

Vận hạn 2019: Diêm vương: Cần thận sớ sách và thuế vụ: Nhe

Vận niên 2019:

- Mã bị đau: Ngựa trúng thương: Xấu

- Mạng: HỎA gặp năm MỘC là tương khắc: xấu

- Địa chi tuổi MÃO gặp năm HỢI là sinh nhập : Tốt

- Thiên can tuổi: ĐINH gặp KỶ là: sinh khắc: xấu

Luận lá số tử vi Đinh Mão năm 2019 nữ mạng

Toạ cung tiêu vận có các sao cố định: Thiên địa, Phượng cát, Giải thần, Tuế phá, Thiên hư, Phi lâm, Triệt.

Chiếu có các sao cố định:

1/ Thái tuế, Lộc tồn, Bác sỹ.

2/ Điều khách, Thanh long, Tồn.

3/ Hoá quyền, Phục binh, Tang môn, Thiên khốc, Thiên la.

Tại cung ấy gặp các sao lưu: Long, Phượng, Thiên mã, Lộc tồn.

Các sao lưu chiếu:

1/ Thiếu âm, Lưu niên vẫn tinh, Thiên trù, Cô thần, Đại hao, Hoả lộc.

2/ Long tri, Bệnh phù.

3/ Hoa cái, Quốc ân, Bạch hổ, Tướng quân, Địa võng.

Theo như trên có thể luận đoán tổng quát lá số [tử vi năm 2019](#) nữ mạng tuổi Đinh Mão năm nay ngoại tam hạp Thái tuế Bạch hổ Quan phù, quý cô là người xinh đẹp đoan trang có thể tự hào mình là trụ cột của gia đình nên lúc nào cũng tới mình phải làm gì cho họ hàng được nở mày nở mặt, đồng thời quý cô cũng tính toán kỹ để mang lại hạnh phúc cũng như giàu sang phú quý cho gia đình mai sau.

*Đinh Mão quý cô xinh đẹp. Nhân hậu giỏi dang tính tình đoan trang
Công danh sự nghiệp vẻ vang. Tiền tài phú quý giàu sang một đời
Vợ chồng thuận thảo trọn đời. Mua nhà ruộng đất hợp thời giàu sang.
Trương lai tiền bạc chẳng lo. Gia đình hạnh phúc ấm no cả đời.
Sang năm vận mới đổi đời. Hành thiện tích phước bao đời an vui.*

Công danh & Sự nghiệp

Trong năm cung Quan lộc có Điều khách Thanh long, nghĩa là quý cô học giỏi và có tài trên phương diện cần phải ngọt dịu hơn thì việc làm mới ổn định, địa vị mới vững vàng và được bạn đồng nghiệp quý mến kính trọng. Trong lúc làm việc và đi lại phải cẩn thận kẻo xảy ra tai nạn bệnh tật.

Tài chính

Năm nay tam hợp lộc tồn Nhị hợp Hoá lộc cho nên đa thu nhập cũng đa chi xuất (Đại hao nhị hợp), trong vấn đề tiền bạc cần phải minh bạch kéo bị thất thoát, chớ tin người mà cho vay mượn kéo khó mà đòi lại được. Tháng 7 đi xa có tiền bạc, phúc lộc.

Tình cảm

Giáp song hỷ nghĩa là được chồng yêu thương và có thêm cháu bé, nếu chưa có gia thất năm nay chắc chắn lên xe hoa về làm dâu nhà người, cho hai họ uống rượu hồng thật là vui vẻ hạnh phúc. Bốn mạng tuổi Quý cô thật cao số nên phải sống có đạo đức thì duyên vợ chồng mới được trăm năm hạnh phúc.

Sức khỏe

Da nám, bệnh về tóc, bệnh phụ khoa Đầu năm nên cầu an giải hạn hay cúng sao, mỗi tháng vào ngày 8 âm lịch dùng 9 ngọn đèn, hoa quả, 3 ly trà, quay mặt về hướng chánh Bắc mà khấn vái « Thần Thủ La Hầu Tinh Quân ». Mong một tết nên xuất hành hướng tây để nghênh tiếp Tài thần. Đi từ 0 đến 1 giờ sáng, tính theo giờ nơi cư ngụ.

Tử vi tuổi Đinh Mão nữ mạng 2019 theo từng tháng

Mùa xuân

Tháng hai: Làm bao nhiêu phúc lành thì hưởng bao nhiêu phúc hậu

Tháng ba: Hành động táo bạo đem lại lợi lộc cho bản thân

Tháng tư: Công tác phước thiện nên thoát khỏi tai tiếng

Mùa hạ

Tháng năm : Giải thưởng lượng nên giữ vững được tai tiếng

Tháng sáu: Bản tính thủy mì đoan trang, người xinh đẹp mỹ miều

Tháng bảy: Tiền tài phúc lộc, làm nên sự nghiệp vẻ vang về sau

Mùa thu

Tháng tám: Gia đình đầm ấm, chồng yêu thương chịu đựng.

Tháng chín: Có quyền uy chức vụ nhưng trong lòng buồn phiền

Tháng mười : Lo lắng và phải chi tiêu quá nhiều tiền bạc.

Mùa đông

Tháng mười một : Cẩn thận kéo có chuyện tranh chấp nhà cửa

Tháng chạp: Có vui được cháu bé, nhà cửa cao sang.



Nội dung sơ lược tử vi 2019 của Đinh Mão nữ mạng do chùa Khánh An biên soạn để giúp quý bạn tham khảo được phần nào năm được những diễn biến chính của mình trong năm 2019 (kỷ hợi) của mình. Nội dung này chỉ dùng để tham khảo.